

đạo, tổ chức tốt việc làm điểm, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện ở từng cấp, từng giai đoạn cụ thể.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cấp tỉnh để triển khai thực hiện chính sách bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, thực hiện chính sách đối với đối tượng trên địa bàn.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc chuyển giao quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần để quản lý, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng theo quy định.

5. Sở Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và chế độ trợ cấp mai táng phí cho đối tượng theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với thực tiễn của địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện và chỉ đạo thành lập Hội đồng chính sách xã (phường, thị trấn) đủ cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn; thành lập Tổ tư vấn cấp huyện, cấp xã để giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc xác định các đợt và số lượng người được huy động tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến trước đây, làm cơ sở xem xét, xác định đối tượng.

Phát huy vai trò trách nhiệm và sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan quân sự, Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi, Ban liên lạc dân công hỏa tuyến (nếu có); tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện bảo đảm thời gian theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Hội đồng chính sách, Tổ tư vấn, cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định, xét duyệt trong hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ. Tổ chức xét duyệt tập trung, theo từng đợt bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, công khai, chính xác, đúng quy trình và các quy định về thủ tục hành chính, không tự ý quy định thêm giấy tờ trong hồ sơ; phân công cán bộ bám nắm cơ sở, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Tổ chức chi trả chế độ và cấp “*Giấy chứng nhận*” tham gia dân công hỏa tuyến công khai, kịp thời, chu đáo, thanh quyết toán đúng quy định; chống mọi biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu trong việc chi trả chế độ cho đối tượng thụ hưởng. Đăng ký, quản lý và lưu trữ đầy đủ hồ sơ bảo đảm thuận tiện cho việc thẩm định, xét duyệt và tra cứu; đẩy nhanh tiến độ, không để dồn, đọng hồ sơ.

7. Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát chủ động nắm tình hình và đề xuất giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền của từng cấp. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực